



ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม คีอิกพิท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

(ข) ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก

๑. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ปลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงมาเพื่อแสดงตนคู่กับบัตรประจำตัวสอบในการเข้าสอบเท่านั้น และหากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

วิธีการสอบ โดยการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)

.../ค. รายชื่อ

(ค) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒


(นายสนั่น พงษ์อักษร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ

ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวน ๒ อัตรา

แบบท้ายประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่.....สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) จำนวน ๑ อัตรา
มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นาย	พล	ทองสถิตย์	

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา
มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นาย	ชอบเรียน	วงศ์ศิริ	